

GIẤY TIỀN MUA BẢO :

Table with 2 columns: Unit (Mỗi năm, Sáu tháng, Ba tháng, Mỗi số), Price (8 \$ 00, 5. 00, 3. 00, 0. 05). Includes contact info: DƯƠNG-VĂN-GIÃO, Tổng lý Đ. N. N., 72, Lagrandière, SAIGON

ĐUỐC NHẢ NAM



Verechnen ông Billès lên làm Đốc-lý thành-phố SAIGON

Ông Billès là người bạn của ông Nguyễn Văn Dình (mà sau là Đốc-lý)...

Việc cử ông Billès lên làm Đốc-lý Thành-phố Saigon một phần là do sự liên lạc của ông với các vị...

Tình hình bữa trước ngày bầu cử

Bữa trước ngày bầu cử, tôi đã xem kỹ tình hình của Hội-dồng Thành-phố...

NGUYỄN-THÀNH-LONG (Còn nữa)

Ông Gallet nói chót hết. Ông nói rất lâu, nói rất hay, nhiều câu y vị...

VIỆT-NAM.

Việt Nam Thanh Niên Hội

Anh em Việt-Nam cư ngụ tại Mương Cảng (Hongkong) có hiệp nhau lập một hội đặt tên là Việt-Nam Thanh-Niên Hội...

- 1- Người nào không có nghề nghiệp... 2- Người nào muốn đi học... 3- Người nào ở các hạng sự bị khổ...

Bức thơ ông Tôn-Văn

Là nghiên cứu càng ngày càng tinh, máy móc càng ngày càng khéo...

Nước ta nếu hay học đó mà làm, cũng là một điều trí phú rất lớn lao vậy.

thông tin, nào dễ chạy máy, cho đến nuối sanh vật và khai khoáng chất...

(còn nữa)

Người ngoi trên đất, bắt cá ngoài biển có lẽ nào không?

Ông Nguyễn-dinh-Kiến được ủy thật mập mạp quá. Năm ông Tân-Kiến quê có lòng lý học...

CHUYÊN ANNAN Ở XU NGƯỜI NHỤT-KY BAN ON

Cũng ban on cho người mà lẽ lý mang on trong ngày (tặng trả on lại, còn kể lại mong lòng oán giận).

THANH-TÂN.

Lịch Tam-Tông - Miêu Năm Kì-đ. 1929-1930

Tháng chạp, tại Tam-Tông-Miêu sẽ có ra lịch năm mới. Trong lịch có biên rõ: Tháng dần, trại kỹ, tứ thời, ngũ hành, thập can, thập nhị chi, thập nhị trực, nhị thập bát tú, đương kị, nguyệt kị, vãng vong và sát chủ.

Ông Albert Thomas ở bên Tàu

Ông Albert Thomas khi ở bên Tàu, ông có nói rằng: « Lần này ông qua Tàu, thời gian ngắn ngủi, tình cách lao công nước Tàu vẫn khá khác biệt cho tưởng, mục đích ông qua Tàu, cốt làm cho nước Tàu và hội quốc tế lao công liên lạc cùng nhau.

vấn đề lao công cũng phải tùy tiện mà đời thay mới được. Nay đem lịch sử hội quốc tế lao công và tiểu truyện ông Thomas chép lại như sau.

Garage Tư-Hưu N°88, rue Legrand de la Livaye, 88 - Saigon

Hãng Tư-Hưu sửa xe hơi độ thứ máy. Bán đồ phụ-tùng và sơn xe hơi. Công việc làm kỹ lưỡng. Giá rẻ. Thợ máy thiện nghệ.

Một cái tin thiệt lạ

Có người thuật lại cho bọn báo nghe rằng có một người phụ bút của một tờ báo kia đến thăm chúng ta và học sanch can phạm trong vụ xung đột với lính tại bên nhà riêng...

Một giờ hầu chuyện cùng ông A. Thomas (Tiếp theo)

Chúng tôi ra về mà bên tai vẫn nghe tiếng ông A. Thomas. Thay mặt cho Tổng lý. Thủ-cho. Tới-giả. -Trong cuộc hầu chuyện này chúng tôi có nghe và nói lắm sự hay song không thể viết ra đây được.

Ông Trần-vân-Trí, chủ bút báo Đông-dương diễn đàn, Lê-trung-Nghĩa và Trần-vân-An có xuống tàu bãi biệt ông Thomas và có đã nói rằng: « Xin nghĩ cho chúng tôi một giờ hầu chuyện lao động ở Âu-châu và xin nghĩ về tình liên hiệp của lao-động Việt-Nam.



VIỆT-DÂN.

